



ที่ ชร ๐๐๒๓.๓/๑๑๗๕๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
และสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากเทศบาลนครแม่สอดว่าได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑
และได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลนครแม่สอด และบริเวณ
พื้นที่ใกล้เคียง จึงขอความอนุเคราะห์จังหวัดประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยเทศบาลนครแม่สอดจะเปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม -
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการจัดงานต่างๆ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.maesotedu.go.th> รายละเอียดตามหนังสือเทศบาลนครแม่สอด
ที่ ตก ๕๒๑๐๖/ว๑๒๖๑ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
เพื่อแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐-๕๓๑-๗๗๓๒๘-๙ ต่อ ๑๙



ที่ ตก ๕๒๑๐๖/ว ๑๒๖๑

สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
ถนนสายเอเชีย ตก ๖๓๑๑๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเทศบาลนครแม่สอด ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยเทศบาลนครแม่สอดได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ และได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลนครแม่สอด และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

ดังนั้น เทศบาลนครแม่สอดจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดของท่าน เทศบาลนครแม่สอดจะเปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ นักเรียน และครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการจัดงานต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.maesotedu.go.th> รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์)
นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

กองการศึกษา

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๕๕๓ ๓๘๗๑

เว็บไซต์ <http://www.maesotedu.go.th>

อีเมลล์ vichakarn.ms@gmail.com



ประกาศเทศบาลนครแม่สอด
เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยเทศบาลนครแม่สอดได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบ กระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการจัดการศึกษา และมุ่งเน้นการรวมพลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับภาคเหนือ จัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแสดงผลงานทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นอันแสดงถึงศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งเด็ก นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดการเรียนรู้อย่างรอบด้าน ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม เปี่ยมด้วยสติปัญญา พร้อมส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้านในเด็ก นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาไทยยุค ๔.๐

ดังนั้น เทศบาลนครแม่สอดจึงจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลนครแม่สอดและบริเวณใกล้เคียง เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีอายุและกำลังศึกษาอยู่ในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงผลงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ รายการแข่งขันทั้งสิ้น ๒๑ ประเภท ๙๕ รายการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร เอกสารและข้อมูลข่าวสารการจัดการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ <http://www.maesotedu.go.th>

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์)
นายกเทศมนตรีนครแม่สอด